

# เด็ก IT ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ INET IDC3 World Class Data Center

คณาจารย์และนักศึกษาโครงการ Tech Walk คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม ณ INET IDC3 World Class Data Center สระบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งใหม่ๆนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นำทีมศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ Tech Walk เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ IDC3 : INET IDC3 World Class Data Center ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาของคณะฯ จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวในการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการดำเนินการกับนักศึกษาของทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการทำงานจริง สร้างแรงจูงใจและกับนักศึกษาแต่ละหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังผลักดันให้คณาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อนำสิ่งใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อาทิ วิชาเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 2 และระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์สำหรับการบริหารระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนแต่ละท่าน นักศึกษาและองค์กรที่นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้วย

ซึ่งโครงการ Tech Walk ของคณะไอที ม.ศรีปทุม ในครั้งนี้ ได้นำเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ IDC3 ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน):INET จังหวัดสระบุรี นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและชมกระบวนการทำงานจริงๆในสายอาชีพที่ต้องให้บริการไอทีด้าน Infra เครือข่าย คล라우드 และแพลตฟอร์มธุรกิจบริการ บนมาตรฐานระดับโลกที่ และที่สำคัญยังได้พบลูกศิษย์ม.ศรีปทุมอยู่หลายคน โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่นำคณาจารย์และน้องๆนักศึกษา เยี่ยมชมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยก็เป็นลูกศิษย์ของ IT SPU เอง ที่ได้ปมเพาะไว้ในอดีต เป็นปลื้มมาก และต้องขอขอบคุณทีมงานของชาวไอเน็ตทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากครับ ผศ.ดร.ธนา กล่าว

#SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #สมัครเรียน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SPUPROUD #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม #TechWalk #ITSPU #MakeITYourWay